
รายงานการประชุม บุคลากรศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
คร้ังท่ี 9/2551 

เม่ือวันจันทร ท่ี 30 มิถุนายน 2551  เวลา 08.30 น. 
ณ หองประชมุ C103 ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

..................................................... 
บุคลากรผูเขารวมประชุม 

1) ผศ.ดร. ศิริชัย  อุนศรีสง   รองอธิการบดีฝายสารสนเทศและการส่ือสาร  /  
รักษาราชการผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2) นางศรีกุล นันทะชมภู  นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ 8 ระดับ 8 
3) นายสมชาย  อารยพิทยา  นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ 8 ระดับ 8 
4) นางพรสวรรค   นักดนตรี  เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไปชํานาญการ 8 ระดับ 8 
5) นางอุทัยวรรณ ศรีวิชัย  นักวิชาการคอมพิวเตอร 6 ระดับ 6 
6) นายสุรเดช  ไชยมงคล  พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนง นักวิชาการคอมพิวเตอร 
7) นางสาวศุภวรรณ  สัจจากุล พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนง นักวิชาการคอมพิวเตอร 
8) นางสาวอภิญญา ปญญาสิทธ์ิ พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนง นักวิชาการคอมพิวเตอร 
9) นางสาวนพมาศ สุขใจ  พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนง นักวิชาการคอมพิวเตอร 
10) นายคลอก ประถมทรัพย   พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนง นักวิชาการคอมพิวเตอร 
11) นายบรรพต โตสิตารัตน  พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนง นักวิชาการคอมพิวเตอร 
12) นางสาวสุพรรณิการ   สิทธิสังข พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนง นักวิชาการคอมพิวเตอร 
13) นางสาวดุษฎี ดวงบาล  พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนง นักวิชาการคอมพิวเตอร 
14) นางสาวกรกช   เจริญทรัพย พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได ตําแหนง นกัวิชาการคอมพิวเตอร 
15) นายอาทิตย   แกวถาวร  พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได ตําแหนง นักวิชาการคอมพิวเตอร 
16) นายปริญญา ธะนันต  พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 
17) นางสาวชุติมา   บุญมี   พนักงานมหาวิทยาลัย  ตําแหนง นักเอกสารสนเทศ 
18) นางสาวณัฐกฤตา โกมลนาค พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนง นักภูมิสารสนเทศ 
19) นางสาวลัดดาพร   ละออง พนกังานราชการ  ตําแหนง พนักงานประจําสํานักงาน 1 
20) นายสงา   โปธา   ลูกจางช่ัวคราว  ตําแหนง พนักงานประจําสํานักงาน 1 
21) นางสาวยุวนิดา  ดวงบาล  ลูกจางช่ัวคราว  ตําแหนง คนงาน 

บุคลากรท่ีไมเขารวมประชุม 
1)       นายวุฒิพล     คลายทิพย เขารวมงานสัมมนา WUNCA 
2)       นายประวิทย   วิมานทอง เขารวมงานสัมมนา WUNCA 
3)       นางสาวสุมาลี   สุพรรณนอก         Print Poster  
4)       นายปานศักดิ์    ชัยภักดี  ชวยราชการ มหาวิทยาลัยแมโจ-ชุมพร 
5)       นายพันธมิตร   ใจรินทร นํารถยนตไปจูนแก็สท่ีอู 
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เร่ิมการประชุม เวลา 08.30 น. 
เม่ือผูเขารวมประชุมมาครบองคประชุมแลว ประธานกลาวเปดประชุมและเร่ิมดําเนินการประชุม 

ตามวาระดังนี้ 
 
วาระท่ี 1 เร่ืองประธานแจงเพื่อทราบ 

 ประธานในท่ีประชุม ไดแจงใหท่ีประชุมทราบ ดังนี้ 
   1.1 มหาวิทยาลัยแมโจ-ชุมพร ไดทําสัญญา MOU กับหลายจังหวัดในภาคใต เชน จังหวัดปตตานี 
จังหวัดสตูล และท่ีไดเปดรับนักศึกษาแลว คือ อําเภอพนม จังหวัดสุราษฎรธานี และ อําเภอทุงตะโก จังหวัด
ชุมพร ซ่ึงในอนาคตจะเปดสอนท่ีพาณิชยการหาดใหญ และจังหวัดพัทลุง ปญหาท่ีพบ คือ หนวยงานที่เรา
ไปติดตอสวนใหญแลวระบบเครือขายยังไมมีความพรอม ดังนั้นเราอาจตองมีระบบเครือขาย และ E-
learning เพื่อรองรับการขยายตัวของมหาวิทยาลัยในอนาคต   และชวยใหการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยดี
ยิ่งข้ึน เปนอีกหนึ่งภาระงานของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ ท่ีจะตองมาชวยกันคิดและวางแผนงานสําหรับ
อนาคต ซ่ึงเราอาจจะใชท่ีนี่เปนศูนยกลาง แลวใหทุกๆ ท่ี Link เขามาใชบริการ หรืออาจจะแยกจุดบริการ
ตามวิทยาเขต โดยฝายระบบเครือขายฯ จะตองเตรียมการศึกษาในเร่ืองนี้ดวย 

1.2   การเตรียมความพรอมเปนมหาวิทยาลัยในกํากับ ขณะนี้มหาวิทยาลัยไดดําเนินการจัดหา 
คณะกรรมการเพื่อเตรียมความพรอมในการเปนมหาวิทยาลัยในกํากับ ซ่ึงจะตองมีการจัดทําโครงสรางของ
หนวยงานใหม ซ่ึงรวมถึงศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศดวย ประมาณการวาไมนาจะเกนิอีก 2 ปขางหนา 
เพราะขณะนี้รัฐบาลเองก็ยังไมมีความชัดเจนในเร่ืองนี้  

1.3   สรุปการปฏิบัติราชการของบุคลากร ประจําเดือน พฤษภาคม 2551 
ประธานในที่ประชุม   ขอใหบุคลากรทุกคนตระหนักในเร่ืองการมาปฏิบัติราชการ เพื่อเปนการ

สรางวินัยในการทํางานขององคกร     และขอใหบุคลากร 5 อันดับแรก ปรับปรุงเวลาการมาปฏิบัติราชการ
ดวย  
 1.4  สรุปผลการเขารวมฟงบรรยายและการฝกอบรมในรอบ 9 เดือนของบุคลากร 

คุณศรีกุล   นันทะชมภู  รายงานในท่ีประชุม ดังนี้ 
 ไดมอบหมายใหงานบริหารงานท่ัวไป ไปดําเนินการสรุปเกี่ยวกับการเขารวมฟงบรรยายและการ
ฝกอบรมในรอบ 9 เดือนของบุคลากร ซ่ึงตามแผนของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศบุคลากรทุกคนจะตองเขา
รับการฝกอบรมหรือสัมมนาอยางนอยคนละ 2 คร้ัง ซ่ึงจะเปนตัวช้ีวัดของมหาวิทยาลัย วาบุคลากรของ
ศูนยฯ ไดมีการพัฒนาตนเอง และคนที่เขารวมอบรม/สัมมนา ก็ตองเขาไปบันทึกในระบบ FIS โดยในวันท่ี 
25 กรกฎาคม 2551 จะมีคณะกรรมการผูประเมินคุณภาพภายนอก เขามาประเมินท่ีศูนยฯ 
 
 คุณพรสวรรค   นักดนตรี รายงานในท่ีประชุม ดังนี้ 
 ไดเขาไปกรอกขอมูล ในระบบ FIS เรียบรอยแลว 
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ความเห็นในท่ีประชุม 
ท่ีประชุมรับทราบ 
 

วาระท่ี 2  รับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ี คร้ังท่ี 8/2551วันพฤหัสบดท่ีี 29 เมษายน 2551 เวลา 08.30 น. 
ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม คร้ังท่ี 8/2551 วันพฤหัสบดท่ีี 29 เมษายน 2551  

 
วาระท่ี 3 รายงานความกาวหนา/ แนวโนมการพัฒนางานแตละงาน 

3.1  งานบริหารงานท่ัวไปและธุรการ 

คุณพรสวรรค   นักดนตรี รายงานในท่ีประชุม ดังนี ้
1.  สรุปคาใชจายเงินรายไดศูนยเทคโนโลยสีารสนเทศ ประจําเดือน ตุลาคม 50- มิถุนายน 51 
กองทุนเพื่อการศึกษา (คาใชจาย 1 ต.ค.50 – 29 มิ.ย. 51) 

-  คาตอบแทน งบไดรับ 1,240,000 คาใชจายรวมท้ังส้ิน 736,625 บาท 
-  คาใชสอย  งบไดรับ 2,941,190 บาท คาใชจายรวมท้ังส้ิน 2,613,399 บาท 
-  คาวัสดุ   งบไดรับ 250,000 บาท คาใชจายรวมท้ังส้ิน 425,764 บาท 
-  คาสาธารณูปโภค งบไดรับ 3,675,890 คาใชจายรวมท้ังส้ิน 3,406,363 บาท 
(โอนไปซ้ือครุภัณฑ  2,127,300 บาท) 
-  เงินอุดหนนุ งบไดรับ 1,432,000 บาท คาใชจายรวมท้ังส้ิน 387,741 บาท  

กองทุนสินทรัพยถาวร  (คาใชจาย 1 ต.ค.50 – 29 พ.ค. 51) 
งบดําเนนิงาน 

-  คาซอมแซมครุภัณฑ งบไดรับ 170,000 บาท คาใชจายรวมท้ังส้ิน 105,304 บาท 
  งบลงทุน 

-  คาซอมแซมครุภัณฑ งบไดรับ 2,721, 450 บาท คาใชจายรวมท้ังส้ิน 1,810,534 บาท 
2.  สรุปคาใชจายเงินงบประมาณแผนดินศูนยเทคโนโลยสีารสนเทศ  

   - หมวดคาใชสอย  งบไดรับ 191,000 บาท คาใชจายรวมทั้งส้ิน    145,129   บาท 
   -  หมวดคาวัสดุ     งบไดรับ 304,000 บาท คาใชจายรวมทั้งส้ิน    344,767   บาท 
  3.  สรุปเงินรายไดสงคลัง (คาใชจาย 1 ต.ค.50 – 29 พ.ค. 51) 
   -  คาพิมพงาน         6,000 บาท 
   -  คาเชาสถานท่ี (บริษัทบีส ไดเมนช่ัน จํากัด)  25,000 บาท 
   -  คาเชาเคร่ืองคอมพิวเตอร   10,500 บาท  
    รวมสงกองคลังท้ังส้ิน                41,500 บาท 
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คุณนิพนธ    พิมาสน  รายงานในท่ีประชุม ดังนี ้
1.  สถิติการออกใหบริการของนายชางเทคนิค เดือนมิถุนายน 2551  
ออกใหบริการเกี่ยวกับเครือขายจํานวน 2  คร้ัง ใหบริการซอมครุภัณฑท่ีมีหมายเลข

ครุภัณฑ จํานวน 19 คร้ัง และที่ไมมีหมายเลขครุภัณฑจํานวน 2 คร้ัง 
 
  2. การเขารวมอบรมเก่ียวกับการอนุรักษพลังงาน 

  ไดเทคนิคท่ีนาจะนํามาปรับใชไดเชนการทยอยเปดเคร่ืองปรับอากาศ 
หลีกเล่ียงการเปดเคร่ืองปรับอากาศพรอม ๆ กันในเวลา 13.00 น. ซ่ึงจะทําใหการคิดคาไฟฟาสูง 
เนื่องจากการไฟฟาจะนําคาไฟฟาในชวงเวลาสูงสุด (peak) มาคํานวณคาไฟ ซ่ึงอัตราการคิดคาไฟฟาจะ
ไมเทากัน เชนในวนัหยุดราชการ คาไฟฟาจะถูกกวาเพราะผูใชมีนอย ดงันั้นจะเหน็วาหลาย ๆ บริษทัฯ 
จะทํางานตอนกลางคืน เพราะอัตราคาไฟฟาจะถูกทําใหประหยดัตนทุน 

 
3.  ปญหาจากการใหบริการ 

  -  บางหนวยงานท่ีมาขอใชบริการ เชน การไปดําเนนิการเดินสาย LAN ภายใน
หนวยงาน โดยท่ีหนวยงานนั้นไดจัดหาวสัดุอุปกรณไวใหแลว ปญหาท่ีพบบอยก็คือ หากวัสดุอุปกรณท่ี
จัดเตรียมมาไมพอเพียง จะตองเสียเวลาออกไปใหบริการซํ้า แตหากวสัดุอุปกรณเหลือใชไมหมด ทาง
เจาหนาท่ีของหนวยงานนั้นก็จะตําหน ิ
  - ปญหาเคร่ืองฉายโปรเจคเตอร เสียบอย ซ่ึงนาจะเกดิจากการที่เสียบปล๊ักไฟฟาท้ิงไว 
ทําใหเกิดความรอนและสรางความเสียหายใหกับอุปกรณ ขอแนะนําใหถอดปล๊ักไฟฟาทันทีหลังจาก
การใชงานเสร็จส้ิน 
 

คุณชตุิมา   บุญมี รายงานในท่ีประชุม ดังนี้ 
1.  กิจกรรม KM สัญจร ของมหาวิทยาลัย 
- วันท่ี 9 กรกฎาคม 2551 เปนเร่ืองเกี่ยวกบั พ.ร.บ. วาดวยการกระทําความผิดเกีย่วกบั

คอมพิวเตอร  ผูรับผิดชอบ คือ คุณบรรพต  โตสิตารัตน จะจัดท่ีคณะประมงและเทคโนโลยีทางน้ํา 
- การประเมินตนเอง เพื่อจัดทํา SAR จะนดัประชุมบุคลากรศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เพื่อรวมรับฟงและช้ีแจงเกีย่วกับเอกสารประกอบการประเมิน 
 

คุณพรสวรรค   นักดนตรี รายงานในท่ีประชุม ดังนี ้
- รายงานความกาวหนาการจัดเก็บครุภัณฑในรูปแบบ BAR CODE  
ไดใหคุณสงา  โปธา, คุณยุวนิดา  ดวงบาล และคุณนพดล    คุณยศยิ่ง ไปดําเนนิการติด 

BAR CODE ตามอาคารตางๆ แลว ซ่ึงคงเหลือแตในอาคารศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศเทานั้นท่ียังไมได
ดําเนินการติด BAR CODE 
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คุณศรีกุล   นันทะชมภู  ไดใหขอเสนอแนะดังนี้ในท่ีประชุม ดังนี้ 
การติดตามแผนท่ีผานมาแลว 9 เดือน ในสวนของการรายงานผลการดําเนินตามแผน 

ซ่ึงงานฝกอบรมและพัฒนาส่ือสารสนเทศ   ยังนาเปนหวงเพราะไมไดผลการดําเนินตามแผนท่ีต้ังไว 
หากไมสามารถดําเนินการได ก็ใหรายงานช้ีแจงมาวาเหตุผลท่ีไมสามารถปฏิบัติตามแผนท่ีต้ังไวได  

 

ประธานในท่ีประชุม     ไดใหขอเสนอแนะในท่ีประชุม ดังนี้   
-   อยากใหศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนหนวยงานนํารองท่ีนําเทคโนโลยี BAR 

CODE มาใชกับงานครุภณัฑ เพื่อเปนตัวอยางแกหนวยงานอื่นๆ ภายในมหาวิทยาลัย และหากเปน
อุปกรณท่ีมีราคาแพง ใหถายรูปไวซ่ึงอาจนาํไปใชเช่ือมโยงกับระบบ GIS ตอไป 

-  เร่ืองการออกไปใหบริการของนายชางเทคนิค กรณีท่ีตองมีการซ้ือวสัดุอุปกรณนัน้ 
อยากใหทางศูนยเทคโนโลยสีารสนเทศ จดัหาวัสดุอุปกรณสํารองไว หากหนวยงานใดตองการใชใหทํา
เร่ืองโอนเงินมา 
  -   ตามท่ีไดประชุมผูบริหารมหาวิทยาลัย อธิการบดีไดกาํชับใหนายชางเทคนิคประจาํ 
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดทําแผนตรวจสอบเคร่ืองปรับอากาศภายในหนวยงาน   เนื่องจากศูนยฯ
เปนหนวยงานท่ีใชไฟฟาสูง  โดย 1 ป ใหมีแผนการตรวจเช็คทําความสะอาด และตรวจเช็คอุปกรณ
ไฟฟาท่ีใชงานภายในอาคารศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ และอาคารเรียนรวมแมโจ 70 ป มีภาระการใช
ไฟฟาเดือนละเทาไหร หากอุปกรณไฟฟาท่ีมีอายุการใชงานเกิน 8 ป ข้ึนไป ใหทําเร่ืองเปล่ียนมาใชเปน
แบบประหยัดไปเบอร 5 ใหหมด  

 

ความเห็นในท่ีประชุม 
ท่ีประชุมรับทราบ 
 
3.2   งานฝกอบรมและพัฒนาส่ือสารสนเทศ 

คุณอภิญญา    ปญญาสิทธ์ิ รายงานในท่ีประชุม ดังนี ้
1. โครงการอบรมเก่ียวกับคอมพิวเตอร 

ในหลักสูตร  “ไอทียุคใหมหลังวัยเกษยีณ” ระหวางวนัท่ี 23 – 27 มิถุนายน 2551 ยกเลิก
เนื่องจากมีจํานวนผูเขารวมอบรมไมถึง 50 เปอรเซ็นต โดยจะเล่ือนอบรมหลักสูตรนี้ไปไวในตน
ปงบประมาณหนา 

2. รายงานโครงการฝกอบรมประจําเดือนกรกฎาคม 
-  หลักสูตร “สรางสรรคงาน Animation สําหรับผูดูแล Web site”   
     ระหวางวันท่ี 7 – 11 กรกฎาคม 2551 
-  หลักสูตร“สรางสรรคเทคนิคพิเศษใหภาพยนตร”   
     ระหวางวันท่ี 21 - 25 กรกฎาคม 2551 
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3.  การใชหองฝกอบรม C302 ชั้น 3 ดงันี ้
 -  คณะศิลปะศาสตร ภาควชิาภาษาไทย ขอความอนุเคราะหหอง  C301 เพื่อการเรียน

การสอน ดําเนินการโดย อาจารยพรทิพย คําดี ใชในเวลา 08.00-12.00 น. และอาจารยพรรณิดา ขันธพันธ 
ใชในเวลา 13.00-15.00 น. 

 
4.  การใชหองฝกอบรม C302 ชั้น 3 ดงันี ้
 - วันท่ี 10-12 มิถุนายน 2551 เวลา 08.00-16.30 น. เชาใชโดยบริษัท ซี พี เอฟ เทรนนิ่ง

เซ็นเตอร จํากดั  
 - วนัท่ี   17   มิถุนายน 2551     เวลา 13.00-16.00 น.     ขอความอนุเคราะหใชหองโดย 

กองวิเทศสัมพนัธ เพื่อจัดโครงการฝกอบรมนานาชาติ มีชาวตางประเทศเขารวมอบรม โดย รศ.ประวิตร  
พุทธานนท 

 
4. เร่ืองอ่ืนๆ 

-  มีการปรับเปล่ียนเคร่ืองคอมพิวเตอรเคร่ืองใหมจํานวน 22 เคร่ืองในหองฝกอบรม C302  
ช้ัน 3 สวนเคร่ืองคอมพิวเตอรเดิมจะนาํไปไวท่ีหอง GIS ช้ัน 4 เพื่อจัดทําเปนหองใหบริการตอไป 
 -  การติดตามเร่ืองจาก สวทช. ซ่ึงขณะน้ีทาง สวทช. ไดปรับเปล่ียนผูบริหารภายในใหม จึงยัง
ไมสามารถชําระเงินงวดสุดทายใหแกศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศได  

5. งานพัฒนาเว็บไซต 
- ตรวจสอบการแสดงวันเวลาการ Update ขอมูลบนหนาเว็บไซตของหนวยงานภายใตโดเมน  
   ของมหาวิทยาลัย 
-  Update เว็บไซต www.ikemc.com (International Knowledge Enterprise Management Center) 
-  สรางเว็บไซตของฝายฝกอบรมฯ (ขณะน้ีอยูระหวางการจัดทําระบบ back office)   
-   สถิติการเขาเยี่ยมชมเว็บไซตหลักของมหาวิทยาลัย ประจําเดือนเมษายน 2551   
     จํานวน 120,634  คร้ัง (เฉล่ีย 3,890 คร้ัง/วัน) 
-   คณะศิลปะศาสตรขอความอนุเคราะหพื้นท่ีเว็บไซตในการรับขอมูลประชาสัมพันธ 
    ภายนอกและส่ือส่ิงพิมพ  
-  เพิ่ม DNS เว็บไซตคณะศิลปะศาสตร สําหรับใชงานภายในมหาวิทยาลัยแมโจ (Intranet)  
    โดยใชช่ือ Intranet.libarts.mju.ac.th 
-  จดช่ือโดเมนเว็บไซต ฐานเรียนรูและถายทอดเทคโนโลยีเคร่ืองจักกลเกษตร  
    www.machinery.mju.ac.th (เว็บไซตนี้เชา Host จากองคกรภายนอก)  
-   ศูนยประสานงาน 75 ป ขอความอนุเคราะหพื้นท่ีจัดเก็บ  
     เว็บไซตและจัดทําเว็บไซต งานแมโจ 75 ป (กําลังดําเนินการ) 
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6. การใชงานระบบ LMS 
-  การเขาใชงานระบบเดือนมีนาคม จํานวน 105 คร้ัง 
    (มีการเขาใชงานนอยเนื่องจากอยูในชวงปดเทอม)  
 -  โครงการปรับปรุงระบบ LMS เดิมท่ีใชอยู เพื่อใหสามารถรองรับงาน e-testing  
     (โครงการตามแผนยุทธศาสตร) แจงบริษัทใหมานําเสนอระบบแลว 
-  เปดรายวิชาในระบบของเทอมการศึกษาปจจุบัน และ Add Account ของนักศึกษา 
    ท่ีลงทะเบียนในรายวิชา จป315, ชป352, ศท013, สธ318, สศ241, สศ430  

 
คุณปริญญา  ธะนันต  รายงานการใชงานอาคารเรียนรวมแมโจ 70 ป ในท่ีประชุม ดังนี้ 

-  เคร่ืองสลับสัญญาณหอง 301 เสีย 
-  ปญหาเกาอ้ีไมพอ ไดประสานงานกับกองอาคารเพ่ือจัดหาเกาอ้ีเพิ่มแลว 
-  ปญหา Projector เส่ือมสภาพตามอายุการใชงาน ดําเนินการซอมแลว 

 

คุณกรกช   เจริญทรัพย  รายงานในท่ีประชุม ดังนี ้
-  ถายวดีีโอ พธีิยายเจาแม ศาลเจาแมโจ ดวยระบบ HDV  
    (ตัดตอแลว อยูระหวางการทํา Sound Mix)  
-  ถายทําวดีีโอ ทัศนียภาพภายในมหาวิทยาลัย ดวยระบบ HDV  
   (เก็บภาพยังไมครบยังไมไดตัดตอ) 
-  ถายทําวดีีโอแนะนําการใหบริการสารสนเทศ ของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ แกนักศึกษา 
   (ปรับปรุง และถายวีดีโอใหมบางตอน เพื่อใหดู smooth มากข้ึน) \\10.1.1.2\itshare\100gig\   
    สงงาน\Vdo_Present_Service-IT\render-New.avi 
-  การจัดต้ังชมรม Animation ขณะน้ีนักศึกษาท่ีเขารวมชมรม ตองไปฝกงานจึงยังไมสามารถ

รายงานความกาวหนาและยงัไมมีมีผลงานมานําเสนอใหท่ีประชุมทราบ 
 
คุณอาทิตย   แกวถาวร  รายงานในท่ีประชุม ดังนี ้
นําเสนอ 3D Animation เกี่ยวกับการแนะนํามหาวิทยาลัย โดยใชโปรแกรม 3D MAX โดย

นักศึกษาฝกงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม  ไดทําภาพสเก็ตแบบ 2 มิติ กอน จากนั้นก็นํามาจัดทํา
เปน 3D Animation 

 
ประธานในท่ีประชุม     ไดใหขอเสนอแนะดังนี้   
-  วีดีโอแนะนําการใหบริการสารสนเทศ ของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ แกนกัศึกษาใหเก็บ

เปน HDV ไวท่ีหนาเว็บไซตของมหาวิทยาลัย เพื่อท่ีนักศึกษาสามารถเขาไปดูได 
-  การจัดต้ังชมรม Animation ขอทวงติงเร่ืองช่ือชมรม เห็นควรเปล่ียนช่ือชมรมใหม 
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- การทํา 3D Animation แนะนํามหาวทิยาลัย ในอนาคตอาจนํา Animation มาผสมผสาน
รวมกับ GIS เพื่อใหการแนะนํามหาวิทยาลัย ซ่ึงตองพัฒนากันตอไป 

 
ความเห็นในท่ีประชุม 
ท่ีประชุมรับทราบ 

 
3.3   งานระบบเครือขายและบริการอินเตอรเน็ต  

คุณอุทัยวรรณ   ศรีวิชัย  รายงานในท่ีประชุม ดังนี้ 
  1.   สถิติการใชบริการระบบเครือขายและอินเตอรเน็ต 

สถิติการใชบริการหองบริการคอมพิวเตอร 
 จากท่ีเคร่ืองคอมพิวเตอรสําหรับใหบริการนักศึกษา มีระยะสัญญาเชา  2 ชุด ดังนี ้
 1)  เคร่ืองยี่หอ HP จากบริษัท PTNS    100 ชุด 
 2)  เคร่ืองยี่หอ ACER จากบริษัท IS    100 ชุด 
 เคร่ืองคอมพิวเตอรท่ีอยูในความดแูลของศูนยเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 1)   เคร่ืองยี่หอ IBM ประจําอาคารเรียนรวมแมโจ 70 ป  278 ชุด 
 2)   เคร่ืองยี่หอ Lenovo    ประจําอาคารเรียนรวมแมโจ 70 ป              100 ชุด 
2.  สถิติการใชบริการ Remote Access จาก http://modem.mju.ac.th/webadir 

มีจํานวนผูใชบริการทั้งส้ิน  1,090 บัญชีรายช่ือ   
รวมเวลาใชงาน 15,154  ช่ัวโมง 26  นาที  
คิดเปนจํานวนเฉล่ียตอคน     13  ช่ัวโมง  54  นาที 

  แยกออกเปน -  นักศึกษา   1,022       บัญชีรายช่ือ 
    -   บุคลากร        68     บัญชีรายช่ือ 
3..  สถิติการใหบริการเครือขายไรสาย (Wireless LAN) 
 ฝายระบบเครือขายและบริการอินเตอรเน็ต ไดขยายการใหบริการไปยังอาคารตาง ๆ  

ท้ังส้ิน 143  จุดบริการ มีปริมาณการใชงานในเดือนพฤษภาคม 2551 จํานวน 1,166  คน 
4..  สถิติการใหบริการบัญชีรายชื่อ 
ในเดือนพฤษภาคม 2551  มีผูขอใชบริการบัญชีรายช่ือ ดังนี้ 

-  บุคลากรของมหาวิทยาลัย    6  คน 
-  บุคคลภายนอก 

ผูเขารวมอบรมหลักสูตร “ Macromedia Flash” 12 คน 
นักศึกษาแลกเปล่ียน      8 คน  

5..  สถิติการใชบริการ DNS 
- Add DNS ให สามารถใชงาน Fm ชุมพรได จากมหาวทิยาลัยแมโจ จงัหวัดเชียงใหม    
   media-server.chumphon.mju.ac.th   10.1.100.215 
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- เปล่ียน IP ให www.energy.mju.ac.th  เปน 61.19.247.62 
- Add DNS  www.machinery.mju.ac.th    61.19.255.146 
- เปล่ียน IP ให Web  www.animal.mju.ac.th   เปนIP 10.1.32.1   
- เพิ่ม IP 10.1.254.204   intranet.libarts.mju.ac.th 

  
6. สถิติการใชบริการ Remote Access 

 -   Username ท่ีมีการใชงานมากท่ีสุด จํานวนเวลาท่ีใชบริการ 541.23 ช่ัวโมง 
-    สถิติการใชบริการ Remote Access แยกตามหมายเลขโทรศัพท 

    หมายเลขโทรศัพท 053-294666 เดือนมีนาคม 2551 จํานวน   5,033 คร้ัง 
  หมายเลขโทรศัพท 053-869777 เดือนมีนาคม 2551 จํานวน   1,975 คร้ัง 

7.  สถิติการใหบริการบัญชีรายชื่อ 
ในเดือนมีนาคม 2551  มีผูขอใชบริการบัญชีรายช่ือ ดงันี้ 

1.  บุคลากรของมหาวิทยาลัย     12  คน 
2.  นักศึกษา       5  คน 

8.. สถิติการใชบริการหองบริการสารสนเทศอาคารแมโจ 70 ป 
                    หองบริการสารสนเทศอาคารแมโจ 70 ป ประกอบดวย หองบริการ 4 หอง ไดแก  

- หอง A มีเคร่ืองคอมพิวเตอรสําหรับใหบริการ    78   เคร่ือง  
- หอง B มีเคร่ืองคอมพิวเตอรสําหรับใหบริการ  100   เคร่ือง 
- หอง C มีเคร่ืองคอมพิวเตอรสําหรับใหบริการ  100   เคร่ือง 
- หอง D มีเคร่ืองคอมพิวเตอรสําหรับใหบริการ 100 เคร่ือง 

มีการใชงานท้ังส้ิน 10,023  ช่ัวโมง 50  นาที 55  วินาที 
-  หอง A และ B  มีเวลาการใชงานรวมท้ังหมด   8,790 ช่ัวโมง 28 นาที 42 วินาที 
-  หอง C มีเวลาการใชงานรวมท้ังหมด 1,053 ช่ัวโมง 22 นาที 13 วินาที 
-  หอง D กําลังลงโปรแกรม VISTA และจะเปดใหบริการตนเดือนกรกฎาคม 2551 นี้ 

9. ปญหาการใหบริการระบบเครือขายและบริการอินเตอรเน็ต 
  9.1  ปญหาอุปกรณภายในหองระบบเครือขาย 

-  เว็บ www.coop.mju.ac.th  และ www.education.mju.ac.th ใชงานไมได ท้ัง 2 เว็บนีใ้ช 
server ตัวเดยีวกัน สาเหตุ นาจะมาจาก มีการ Fix IP ชนกบัเคร่ืองServer ของงานทะเบียน แกไข ip จาก 
10.2.9.9 เปน 10.2.9.8  สามารถใชงานไดปกติ 

- ในชวงเดือนมิถุนายนท่ีผานมา cache Server หรือ Proxy Server  ท่ีทําหนาท่ี เปน
เคร่ืองแมขายท่ีสัมพันธใกลชิดกับผูใชอินเตอรเน็ต ซ้ึงเปนท่ีเก็บเว็บเพจและไฟลตาง ๆ  มีปญหา Hang บอย 
ซ่ึงสาเหตุมาจาก มีการใชงานอินเตอรเน็ตในมหาวิทยาลัยเปนจํานวนมากข้ึนและ ยังตองทําหนาท่ีสราง 
Report cache อีก ทําใหเคร่ืองไมสามารถทํางานได  จึงไดดําเนินการสราง cache Server มา 2 เคร่ือง ซ่ึงใช 
blade server  ดําเนินการสราง Publish Server ท่ีทําหนาท่ี ใหผูใชงานอินเตอรเน็ตสามารถเขามายังเว็บไซต
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ภายในมหาวิทยาลัย   ใหม 1 เคร่ือง  แลวสราง ISA Management อีก 1 ตัว เพื่อทําหนาท่ีควบคุม
จัดการ  cache Server 2 เคร่ือง และ Publish Server   1 เคร่ือง และยังใหทําหนาท่ีสราง Report ท้ังในสวน
ของ cache Server และ Publish Server    

 
          -  ดําเนนิการยาย Firewall จากเคร่ืองเกา ลง Blade Server เนื่องจากชวงท่ีผานมา 
Firewall ไมสามารถจัดเก็บ Log ไดเนื่องจาก HD เต็ม เคร่ืองเดิม HD 20 GB และเคร่ืองเกาท่ีใชงานอยู Hang 
บอย ซ่ึงเปนสาเหตุหนึ่งท่ีทําใหไมสามารถใชงาน Internet จากในมหาวทิยาลัยได ซ่ึงตอนนี้สามารถใชงาน
ไดปกติ 
           -  ดําเนนิการติดต้ัง SharePoint Server เพื่อใชงาน  
           -  วันศุกรท่ี 13 มิถุนายน Internet ใชงานไมได Link ของ   TT&T ต้ังแตเวลา 3.00  - 
10.00 น.สวน CAT เลนไมไดเนื่องจาก เกดิ Error บางจุดท่ี port Gigabit Fiber  ทําให Internet ท่ัวภาคเหนือ 
ไมสามารถใชงานไดบางเว็บไซต ซ่ึงทําให Internet ของ มหาวิทยาลัยใชงานไมได สงผลกระทบมากตอการ
ใหบริการ 

  9.2  ปญหาการใชบริการหองบริการคอมพิวเตอร 
          -  หองบริการสารสนเทศ อาคารเรียนรวม 70 ป ดําเนินการ Ghost เคร่ืองช้ัน 1 

เรียบรอยแลว ขณะน้ีกําลังอยูระหวางการดําเนินการ Ghost เคร่ือง หองบริการ ช้ัน 2  
  9.3  ปญหาการใชบริการ Remote Access 

        พบปญหาการตรวจสอบสถิติการใชบริการผาน website 
http://modem.mju.ac.th/webadir ซ่ึงไดแจงใหบริษัทลานนาทราบแลว ขณะน้ีกําลังอยูระหวางการ
ดําเนินการตรวจสอบและแกไขโปรแกรม 

10.  ภาระงานอื่น ๆ  
  -   ดูแลรายรับจากคาบริการ Printing ผานระบบ Print Manager ของอาคารเรียนรวม 70 ป 

  -  ใหคําปรึกษาการใชงานระบบตางๆ แกไขปญหา 
  -  ใหบริการแผน CD Microsoft License มีขอรับบริการ 3 ราย  

 

คุณศรีกุล   นันทะชมภู  ไดสอบถามในท่ีประชุม ดังนี้ 
เกี่ยวกับการต้ัง IP Address ตรงกับกองบริการการศึกษา ทําใหไมสามารถใชงาน Website 

ของงานทะเบียนได ซ่ึงเราสามารถตรวจสอบ IP Address และทําการบล็อกไดหรือไม และเร่ืองความพรอม
ในการ Authentication  ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดทําการทดสอบแลวหรือไม และความกาวหนาใน
เร่ืองการขอเพิ่มจุดบริการสารสนเทศในหอพักนักศึกษา กรณีท่ีกองกิจการนักศึกษาไดขอความอนุเคราะห
มา 
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คุณบรรพต   โตสิตารัตน  รายงานในท่ีประชุม ดังนี ้
ไมสามารถตรวจสอบ IP address จาก DHCP Server ได ซ่ึงถาตองการตรวจสอบ

จะตองเปนเคร่ืองท่ี   แจก DHCP   เพราะกรณีนี้เราเปนคนต้ัง    IP address   สวนในกรณีท่ี IP address 
ต้ังตรงกัน อาจจะเกิดจากกรณีไฟฟาดับ แลวเคร่ืองคอมพิวเตอรของผูใชงานไมไดรับ IP จาก DHCP 
Server ทําใหผูใชงานตองกําหนด IP เองซ่ึงอาจบังเอิญไปตรงกับ IP address ของกองบริการการศึกษา 

สวนเร่ืองการบล็อก IP ไมสามารถทําได เนื่องจาก DHCP Server จะบล็อกไดเฉพาะ 
IP ท่ีต้ังไวเทานั้น การแกไขก็คงเปนการแกไขเฉพาะกรณีไป เพราขณะน้ีเราไมมี Software ไวตรวจจับ 

เร่ืองความพรอมในการ Authentication ไดกรณีศึกษามาจากมหาลัยราชภัฎเชียงราย ท่ี
ไดทําการทดสอบ Authentication ซ่ึงผลปรากฏวา Core Switch เสีย ทําใหไมสามารถใชงาน
อินเตอรเน็ตได ทําใหตองยุติการทดสอบ จากกรณีศึกษาดงักลาวทางงานเครือขายและบริการ
อินเตอรเน็ต กาํลังศึกษาเพื่อนํามาทดสอบใชในศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

 ประธานในท่ีประชุม     ไดสอบถามในท่ีประชุม ดังนี้   
 ตาม พ.ร.บ. คอมพิวเตอร 2550 ท่ีจะมีผลบังคับใชในเดือนสิงหาคม 2551 นี้ โดย

จะตองแตงต้ังบุคคลเพื่อรับผิดชอบ ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศไดเตรียมความพรอมเร่ืองนี้อยางไรบาง 
ซ่ึงถาหากเปนไปไดใหแลวเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2551 เพื่อใหทันกับผลบังคับใชตาม พ.ร.บ. 

 
คุณบรรพต   โตสิตารัตน  รายงานในท่ีประชุม ดังนี ้

  ท้ังนี้การแตงต้ังผูตรวจสอบดานเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ IT Auditor เห็นควรให
คณะกรรมการศูนยฯ เปนผูคัดเลือก โดยผูท่ีจะมาเปน IT Auditor ตองมีคุณสมบัติ ดงันี้ 

1. ผานการทดสอบจากรัฐมนตรี ขอเขียนหรือสอบปฏิบัติ 
2. ผานการอบรมหลักสูตร Cyber Security Management / CISSP, Comp TIA 

Security +, CISM 
3. ผานการอบรม Computer Forenics 

 
คุณอุทัยวรรณ   ศรีวิชัย  รายงานในท่ีประชุม ดังนี้ 
ตามท่ีกองกิจการนักศึกษาไดทําหนังสือขอความอนุเคราะหมายังศูนยเทคโนโลยี

สารสนเทศ เพื่อขอเพิ่มจุดบริการสารสนเทศในหอพักนักศึกษาจํานวน 5 อาคาร นั้น เนื่องจากไดมีการ
เดินสาย Fiber Optic ไวแลว และไดขอใหคุณนิพนธ์ิ พิมาสน เขาไปเดินสาย  LAN ใหเรียบรอยแลว 

 

ความเห็นในท่ีประชุม 
เร่ืองการนําระบบ  Share Point   มาใชงานเห็นควรมอบหมายใหงานฝกอบรมและพัฒนา

ส่ือสารสนเทศ  เปนผูรับผิดชอบในการดําเนินการตอไป 
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3.3 งานวิจัยและพัฒนา 

  คุณสมชาย   อารยพิทยา  รายงานในท่ีประชุม ดังนี ้
1.  งานพัฒนาฐานขอมูลกลาง 
     -  ทําการพฒันารายงานขอมูลตามแบบฟอรมท่ี สกอ. กําหนด ดานนกัศึกษา 

 และหลักสูตร เสร็จแลว  
-  ประชุมติดตามขอมูล ก.พ.ร. ตัวช้ีวัดท่ี 18 ดานฐานขอมูลนักศึกษา  

บุคลากร และหลักสูตร จากหนวยงานท่ีเกีย่วของ รวมกบัทีมงาน MIS 
2. งานพัฒนาโปรแกรม 
-  ติดตามความกาวหนาของระบบบุคลากรและระบบงานวินยั มหาวิทยาลัยแมโจ     

(ตามแผนระบบงาน Back Office) 
-  ระบบอาคารสถานท่ี  
: นําเสนอระบบสารสนเทศอาคารสถานท่ี กองอาคารสถานท่ี 
 เม่ือวันท่ี 13 มิถุนายน 2551 เวลา 14.00 น. กองอาคารและสถานท่ี 
: ประชุมการจดัทําฐานขอมูลอาคารสถานท่ี 
 เม่ือวันท่ี 25 มิถุนายน 2551 เวลา 10.00 น. หองประชุมกองแผนงาน 
: สรุปรายงานการประชุม ใหประสานงานเจาของขอมูล 3 หนวยงาน 

 กองอาคารสถานท่ี รับเปนเจาภาพ 
 กองสวัสดิการ หนวยอนุรักษพลังงาน รับเปนหนวยสํารวจ
ขอมูล/Update 
 กองคลัง รับเปนเจาของขอมูลสงมอบอาคารใหม 

 3.  งานพฒันาระบบ MIS 
- พัฒนาระบบประชาสัมพันธ 

   : วิเคราะหขอมูล และออกแบบฐานขอมูล 
- พัฒนาระบบตรวจสอบภายใน 

   : วิเคราะหขอมูล และออกแบบฐานขอมูล 
- พัฒนาระบบวิเทศสัมพันธ  

   : วิเคราะหขอมูล และออกแบบฐานขอมูล 
- พัฒนาระบบฐานขอมูลศิลปะและวัฒนธรรมของสถาบัน 

   : วิเคราะหขอมูล และออกแบบฐานขอมูล 
  4.  งาน GIS 

-   การใหบริการปฏิบัติการภูมิสารสนเทศและอุปกรณ GPS จํานวน 1 คร้ัง 
-   การใหบริการความรูและขอมูลทางดานภูมิสารสนเทศ  จํานวน 1 คร้ัง 

  5.   การใชงาน Sip Phone  
  -  จํานวนผูลงทะเบียนท้ังหมด 286 คน จากเดือนกอน 266 คน 
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  - จํานวนผูใชงานในเดือนมิถุนายน จํานวน 78  คน คิดเปน  27.6 %  
      -   สถิติการใชงาน 

• สถิติการโทรจาก แมโจเชียงใหม ไป แมโจแพร จํานวน 4 คร้ัง 
              -  สถิติผูใชงานมากที่สุด 

* หมายเลข 3424 จํานวน 81 คร้ัง  คณะผลิตกรรมการเกษตร/ภาควิชาอารักขาพืช 
           -  การใชงานผาน DEECALL GATE WAY (ฟรีเดือนละ 500 นาที) 
    * เดือนมิถุนายน 2551 จํานวน 2,168 นาที 

6.  การใชงาน E-document 
- ไดมีการปรับปรุงระบบ วันท่ี 13 – 15 มิถุนายน 2551 

: ปรับเปล่ียนหนาตาโปรแกรมใหใชงานงายข้ึน 
: สามารถทําการเพ่ิมลบขอมูลไดจากโปรแกรม 

-  มีการแกไขระบบท่ีเคร่ืองแมขาย     7 คร้ัง 
-  มีการออกใหบริการทั้งหมด  30 คร้ัง 
-  มีการปรับในสวนของ Database Server จาก 32 bit เปน 64 bit   
     จากผูใชงานท้ังหมด   580 คน 
7. รายงานความกาวหนา RFID 
กําลังอยูระหวางการศึกษาระบบ  

 
คุณคลอก   ประถมทรัพย  รายงานในท่ีประชุม 
ขอใหท่ีประชุมพิจารณาบุคลากรมาดูแลงาน E-Document แทน เนื่องปจจุบันไดรับผิดชอบ

งานในดานการพัฒนาฐานขอมูล 
 
ประธานในท่ีประชุม     ไดใหขอเสนอแนะดังนี้   
ใหเก็บขอมูลเกี่ยวกับระบบโทรศัพทท่ีใชบนระบบเครือขายอินเตอรเนต็ แลวนํามาหาขอ

เปรียบเทียบกนั และทําบันทึกขอความถึงท่ีประชุมผูบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อขอเชิญชวนบุคลากร
ใชงาน SIP Phone เพื่อลดคาใชจายโทรศัพทของมหาวิทยาลัย 

เร่ืองผูรับผิดชอบดูแลงาน E-Document จะนําไปพจิารณาอีกคร้ังหนึง่ และหากมีหนวยงาน
ใดมีปญหาในการใชงานใหทําบันทึกขอถึงผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศดวย 

 
ความเห็นในท่ีประชุม 
ท่ีประชุมรับทราบ 
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วาระท่ี 4  เร่ืองเพื่อพิจารณา 
มาตรฐานระบบ E-mail สวนกลาง ตามมติ ครม. กับระบบ E-mail ท่ีมหาวิทยาลัย

ดําเนินการ 
 

คุณบรรพต   โตสิตารัตน  รายงานในท่ีประชุม ดังนี ้
 ตามท่ีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารทําหนังสือมาขอความรวมมือตอบ
แบบสอบถามเกี่ยวกับการเตรียมความพรอมของผูใหบริการตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร พ.ศ.2550 
ทางงานระบบเครือขายและบริการอินเตอรเน็ต ไดดําเนนิการตรวจสอบและตอบแบบสอบถามดังกลาวแลว 
รายละเอียดเขาไปดูไดใน      Document Box (งปม.51)/ งานบริหารงานท่ัวไป/ตอบแบบสอบถาม 
 

ความเห็นในท่ีประชุม 
ท่ีประชุมรับทราบ 

 
วาระท่ี 5  เร่ืองอ่ืน ๆ (ถามี) .................. 

 คุณสุพรรณิการ   สิทธิสังข  รายงานในท่ีประชุม ดังนี ้
รายงานความกาวหนางานระบบบัญชีสามมิติ 

กองคลังไดเร่ิมใชงานระบบบัญชี 3 มิติแลว ปญหาท่ีพบในขณะน้ีคือ ถาหากมีการการ log 
in ใชงานพรอมกันหลายๆ User จะไมสามารถพิมพรายงานออกมาได  และระบบบัญชีสามมิติไม
สามารถเช่ือมตอกับระบบ GFMIS ซ่ึงอยูระหวางการดําเนินการแกไข ถาหากใชงานไดดีก็จะนําไปใช
ในคณะตางๆ ตอไป 
 

คุณศรีกุล   นันทะชมภู  ไดสอบถามในท่ีประชุม ดังนี้ 
ปญหาของงานทะเบียน กองบริการการศึกษาท่ีประสบปญหาทุกๆ ป คือใหนักศึกษาลงทะเบียน

พรอมกันแลวการใชงานผาน Server ลาชา หรือเจอกับปญหา Server Down หากเราแนะนําใหงานทะเบียน
เปล่ียน RAM Server เพื่อเพิม่ความรวดเร็วในการใชงานจะไดหรือไม 

 
คุณบรรพต   โตสิตารัตน  รายงานในท่ีประชุม ดังนี ้

 จากการตรวจสอบเคร่ือง Server ของงานทะเบียน พบวา เคร่ือง Web Server ของงานทะเบียนต้ังช่ือ
เคร่ืองเหมือนกับเคร่ืองของงานระบบบัญชี 3 มิติ ทําใหการเรียกใชงานไมสามารถใชงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และเคร่ืองมีการติด VIRUS โดยสังเกตจากไมสามารถเปล่ียนช่ือเคร่ืองได ระบบปฏิบัติการที่
ใชก็คอนขางเกาเปน Windows Server 2000 สวน RAM และ Hard disk คอนขางนอยไมเพียงพอตอการ
ใหบริการแกนกัศึกษา ปญหาท่ีพบดังกลาวทางงานระบบเครือขายฯ ไดแจงใหแกผูดูแลของานทะเบียน
ทราบเรียบรอยแลว เพื่อใหงานทะเบียนหาแนวทางแกไขตอไป 
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 ประธานในท่ีประชุม ไดมอบหมายใหงานระบบเครือขายและบริการอินเตอรเน็ต แจงใหแกผูดูแล
ของานทะเบียนทราบ เพื่อใหงานทะเบียนหาแนวทางแกไขตอไป 

 
ความเห็นในท่ีประชุม 
ท่ีประชุมรับทราบ 
 
คุณบรรพต   โตสิตารัตน  รายงานในท่ีประชุม ดังนี ้
รายงานผลการเขารวมเขารวมศึกษาดูงาน CommunicAsia 2008  ณ  ประเทศสิงคโปร     
 
คุณชตุิมา  บุญมี  รายงานในท่ีประชุม ดังนี ้
การศึกษาดูงานเชิงปฏิบัติการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ   ณ  ประเทศมาเลเซียและประเทศสิงคโปร  

ขอไปจัดทําสไลดมานําเสนอในการประชุมคร้ังตอไป 
 
ความเห็นในท่ีประชุม 
ท่ีประชุมรับทราบ 
 

 
 ปดการประชุม เวลา 11.10 น. 

 

 
 
                                                                                          
       (นางสาวลัดดาพร   ละออง) 
                                                                                                      ผูบันทึกการประชุม 
 
   
 
                                                                                                    (นางศรีกลุ    นันทะชมภู) 
                                                                                                    ผูตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 


